



เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพร่วมในงาน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 “บทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคมต่อการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เจ้าภาพหลัก) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) จังหวัดเชียงราย ณ ห้องมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยในการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในการลงนาม

อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพร่วมในงาน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 “บทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคมต่อการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมีฐานะการเป็นเจ้าภาพหลัก จะประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายเข้าร่วม โครงการจำนวนทั้งสิ้น 37 มหาวิทยาลัย การทำบันทึกความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนจนถึงการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ คือ ความร่วมมือด้านการสนับสนุนงบประมาณ ความร่วมมือด้านบุคลากรการหนุนเสริมเพื่อดำเนินการกิจกรรมโครงการฯ ความร่วมมือด้านการประชุมเพื่อการพัฒนากิจกรรมและ ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เชิญชวนนิสิตนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย ทั้งนี้มีระยะเวลาของความร่วมมือ คือ 12 พฤศจิกายน 2557 – 30 มกราคม 2558